

## NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN TIỀN HẢI Thi đua làm kinh tế giỏi

Phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, nhiều cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) huyện Tiền Hải đã vươn lên làm giàu chính đáng với những mô hình có hiệu quả kinh tế cao, trở thành tấm gương mẫu mực cho con cháu học tập, noi theo.

### Ông Định - tỷ phú nuôi gà

Năm 2005, nhận thấy nghề nuôi gà có tiềm năng phát triển, ông Định Công Định, xã Nam Thanh lặn lội vào miền Nam để tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật nuôi. Năm 2009, ông về quê, thuê lại đất ở xã Tây Tiến để xây dựng trang trại. Ông chia sẻ: Sau đại dịch Covid-19, dù trang trại vẫn duy trì chăn nuôi tốt nhưng gặp khó khăn do giá thức ăn

cao, giá bán thấp. Năm đó, tôi bán được hơn 300 tấn gà trắng nhưng thua lỗ khoảng 400 triệu đồng.

Không ngại thay đổi để thích ứng, ông Định đã liên kết với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam để nuôi giống gà mía thương phẩm. Ông cho biết: Để việc chăn nuôi hiệu quả, thuận tiện, tôi đã đầu tư lắp đặt hệ thống cung cấp thức ăn, nước

uống tự động cho gà với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng tâm tạo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát giúp vật nuôi hạn chế mắc các loại bệnh. Với 2 dãy chuồng rộng 1.700m<sup>2</sup>, tôi nuôi khoảng 18.000 con gà mía, cho thu lãi 700 - 800 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, mỗi năm tôi còn có thêm nguồn thu trên 100 triệu đồng nhờ việc bán phân gà cho người dân làm phân bón.

Nhờ có trang trại của ông Định nên ông Trần Văn Thiêm, xã Đông Xuyên có thu nhập ổn định ở tuổi 60. “Trước đây gia đình tôi chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập từ cấy vãi sào ruộng và đi phụ hồ. Hơn 1 năm trở lại đây, tôi được ông Định tạo điều kiện cho làm việc nên có thu nhập ổn định hơn 7 triệu đồng/tháng” - ông Thiêm cho biết.

### Bà Ngẩn làm giàu từ nghề thủ công

Những năm tháng bươn chải buôn bán ngược xuôi đã giúp bà Phạm Thị Ngẩn, thị trấn Tiền Hải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán. Từ hai bàn tay trắng, bà đã vươn lên làm giàu với nghề thủ công, giúp nhiều lao động địa

phương có việc làm ổn định. Năm 2004, bà Ngẩn quyết tâm đưa các sản phẩm truyền thống vươn ra khỏi lũy tre làng bằng việc thành lập Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An. Nhờ sự nhạy bén của mình, bà đã giới thiệu, đưa các sản phẩm của Công ty đến gần hơn với khách hàng trong và

ngoài nước. Bà cho biết: Các sản phẩm đều có nguồn gốc từ tự nhiên, thân thiện với môi trường được đan từ cây cói, cây bèo bông, sợi len nên được khách hàng nước ngoài rất ưa chuộng. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường, tôi phải tìm kiếm, thiết kế nhiều mẫu mã độc đáo và trực tiếp hướng dẫn người lao động cách làm.

Hiện tại bà Ngẩn đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập bình quân 3,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, hàng trăm nghìn sản phẩm được xuất khẩu sang các nước Philippines, Đức, Pháp...

Bà Nguyễn Thị Lụa, tổ dân phố Hồng Phong, thị trấn Tiền Hải chia sẻ: Tôi đã đồng hành với gia đình bà Ngẩn gần 40 năm. Nhờ có bà Ngẩn nên làng nghề lại hưng thịnh, mọi người được nâng cao tay nghề và có thu nhập ổn định.



Ông Định Công Định (người bên trái) thu lãi 700 - 800 triệu đồng/năm từ nuôi gà.



Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An của bà Phạm Thị Ngẩn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.



Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Đoàn Đình Chiến.

### Ông Chiến nuôi tôm công nghệ cao

Năm 2018, khi nhiều gia đình ở xã Đông Minh vẫn đang nuôi thủy sản theo hình thức truyền thống thì ông Đoàn Đình Chiến, 72 tuổi, thôn Ngải Châu đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao. “Trước đây gia đình tôi chủ yếu nuôi cá song, cá vược trong đầm truyền thống. Với những loại cá này, tôi phải nuôi 2 năm mới có thể xuất bán. Do thời gian nuôi kéo dài, quá trình nuôi vất vả và chỉ thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm nên tôi chuyển hướng sang nuôi tôm thẻ chân trắng” - ông Chiến chia sẻ.

Thời gian đầu, ông Chiến phải đi khắp các xã lân cận để học hỏi cách làm. Nhờ dám nghĩ, dám làm, tích cực ứng dụng dụng cụ kỹ thuật nên mô hình nuôi tôm công nghệ cao của gia đình ông cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, gia đình

ông có 1,3ha nuôi thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm công nghệ cao khoảng 1ha. Mỗi năm nuôi 3 vụ tôm, chỉ tính riêng trong vụ vừa qua gia đình xuất bán khoảng 5 tấn tôm, thu lãi hơn 700 triệu đồng.

Ông Tạ Văn Thuận, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Tiền Hải đánh giá: Toàn huyện hiện có trên 13.500 hội viên NCT vẫn đang tích cực tham gia lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Qua bình xét có 386 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi với 32 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho nhiều lao động địa phương. Để phong trào “Tuổi cao - gương sáng” ngày càng phát triển, thời gian tới, Hội NCT huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời nêu gương điển hình NCT làm kinh tế giỏi để các hội viên học hỏi, làm theo.

NGUYỄN TRIỆU

## Việc làm nhỏ - ý nghĩa lớn

Phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà đã có nhiều cách làm hiệu quả, trong đó mô hình “Biển rác thải thành quà” không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tạo thêm nguồn quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi tháng hai lần, Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến huy động hơn 20 đoàn viên, thanh niên tổ chức thu gom vỏ lon nước, bia cát tông, chai nhựa, giấy vụn, sắt vụn... tại các gia đình, tập kết tại một điểm sau đó phân loại xuất bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền mua quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi triển khai, mô hình đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân địa phương. Anh Lâm Văn Thư, thôn Lương Ngọc cho biết: Trước đây, mỗi lần nhà có vỏ lon nước ngọt, chai nhựa đều bỏ đi; nhưng từ khi có mô hình “Biển rác thải thành quà” của Đoàn Thanh niên xã, tôi đã dồn lại để chung tay gây quỹ.

Em Nguyễn Thị Hồng Huệ, thôn Lương Ngọc cho biết: Để thực hiện mô hình, từng đoàn viên đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tự nguyện thu gom phế liệu tập hợp tại gia

đình. Mỗi tháng các đoàn viên sẽ tổ chức 2 buổi đến từng gia đình thu gom và phân loại mang đi bán. Hầu hết các gia đình đều đồng tình hưởng ứng tham gia để mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả.

Được triển khai từ đầu năm 2024, đến nay mô hình “Biển rác thải thành quà” của Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến đã tổ chức được 10 đợt thu gom rác thải, thu được 5,5 triệu đồng. Chị Bùi Thị Thái Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Số tiền này, Đoàn Thanh niên xã tổ chức mua quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau, dù ít hay nhiều đều đáng quý, do vậy trong ngày tổ chức thu gom đều cử đoàn viên ghi chép rõ ràng số lượng, giá thành, quy ra tiền, sau đó trong buổi sinh hoạt thường kỳ sẽ thông báo tổng số tiền thu được.

Tại buổi ra quân thu gom rác thải của Đoàn Thanh niên xã Tây Đô, chỉ trong một buổi sáng đã thu được 1 tạ bia cát tông, 200 vỏ lon, hàng chục ki-lô-gam chai nhựa... Anh Bùi Quang Tạo, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã chia sẻ: Trước thực tế lượng rác thải nhựa sinh hoạt tại địa phương ngày càng tăng, chúng tôi đã triển khai mô hình “Biển rác thải thành quà” gây quỹ an sinh xã hội. Mô hình

nhận được sự đồng thuận của đoàn viên, thanh niên và nhân dân toàn xã. Để thực hiện mô hình, chúng tôi đã tuyên truyền bà con góp sức cùng thanh niên tự nguyện thu rác thải tái chế, sau đó tập kết tại nhà văn hóa thôn. Mỗi tháng tổ chức tập kết một lần mang đi bán, số tiền thu được dành để mua quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà đang thí điểm xây dựng 3 mô hình “Biển rác thải thành quà”, thu hút 50 đoàn viên, thanh niên tham gia. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, 3 mô hình đã thu về hơn 2.500kg phế liệu, bán được gần 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được, Đoàn Thanh niên huyện dự kiến sẽ mua quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu tới đây. Anh Phạm Đình Trọng, Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà cho biết: Mô hình đã mang lại ý nghĩa lớn trong cộng đồng, giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân chủ động phân loại, hạn chế rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời tạo thói quen tiết kiệm trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Số tiền thu được từ bán phế liệu sẽ dùng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình ra toàn huyện.

THANH THỦY



Vũ An luôn duy trì gieo trồng trên 140ha cây khoai tây và các loại cây rau màu trong sản xuất vụ đông.

### VŨ AN

## Hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, Vũ An (Kiến Xương) huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao.

Ông Phạm Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, những năm qua, địa phương đã dồn sức thực hiện các tiêu chí, trong đó ưu tiên các tiêu chí liên quan đến lợi ích của nhân dân cần làm trước như cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường, giao thông, tổ chức sản xuất, thu nhập... Điểm nổi bật nhất ở Vũ An hiện nay là kết cấu hạ tầng nông thôn; khung trang, sạch đẹp; giao thông thuận lợi; công tác khám

chữa bệnh và học tập của con em địa phương được chăm sóc chu đáo; hệ thống nhà văn hóa thôn được xây dựng đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi tổ chức các sự kiện, hoạt động của thôn. Đến nay, xã đã đầu tư hơn 36 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục đáp ứng tiêu chí xã NTM nâng cao.

Bà Đào Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vũ An cho biết: Để đạt trường chuẩn quốc gia mức độ II, xã đã đầu tư kinh phí xây dựng phòng đa năng, thư viện, phòng giáo dục thể chất cho Trường. Năm học 2023 - 2024, Trường cải tạo khuôn viên, hoàn thiện các hạng mục như vườn cổ tích, vườn rau, vườn cây ăn quả, tạo không gian cho trẻ. Cùng với đó, Trường huy động gần 400 ngày công của phụ huynh học sinh và nguồn lực từ các nhà tài trợ để tạo dựng khuôn viên hàng

trang, sạch đẹp hơn 4.000m<sup>2</sup>, 11 phòng học và đầy đủ các hạng mục để trẻ tham gia vui chơi, thực hành, trải nghiệm hàng ngày. Nhờ không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nên chất lượng giáo dục, nuôi dưỡng trẻ của Trường luôn nằm trong tốp đầu của huyện.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, Vũ An điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các nghề: sản xuất đồ mộc, cơ khí, nhôm kính, may gia công... thu hút hàng trăm lao động. Đồng thời, tiếp tục phát huy thế mạnh là xã có nghề xây dựng truyền thống để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 500 lao động địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung quy vùng sản xuất, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa bền

vững, mang lại thu nhập cao. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã chia sẻ: Những năm qua, Vũ An đã chuyển đổi thành công gần 80ha đất cấy lúa sang trồng cây màu ở vụ xuân và đã quy hoạch được vùng sản xuất cây màu có giá trị kinh tế cao như lạc đỏ, đậu tương rau, dưa gang xuất khẩu để liên kết với các công ty bao tiêu sản phẩm đưa ra cho nông dân. Xã cũng đã xây dựng thành công sản phẩm lạc đỏ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao với việc duy trì 53ha ở vụ xuân, đưa giá trị sản phẩm tăng khoảng 40.000 đồng/kg so với trước. Ngoài ra, Vũ An còn hình thành các mô hình tích tụ ruộng đất theo hướng nông nghiệp hữu cơ sản xuất vùng chuyên màu khoảng 76ha. Trong sản xuất vụ đông, phát huy thế mạnh của đồng đất cát pha, xã luôn duy trì diện tích trên 140ha trồng khoai tây và các loại cây màu mang lại giá trị bình quân hơn 100 triệu đồng/ha.

Nhờ quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, đến nay Vũ An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 69 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47%.

THU THỦY



Mỗi tháng hai lần, Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến (Hưng Hà) tổ chức thu gom phế liệu bán gây quỹ.